

Số: 532/LĐTBXH - QLN
V/v báo cáo kết quả giải quyết ý
kiến, kiến nghị của cử tri

Hà Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thực hiện công văn số 810/UBND-KTTH ngày 06 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII. Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Đề nghị tăng kinh phí cho công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân trong thực hiện quyết định 1956:

Các cử tri đã thống nhất cao với nội dung giai trình của sở LĐTB&XH tại công văn số 1264/LĐTBXH-QLN ngày 21/11/2014.

Sở LĐTBXH đã báo cáo Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh tăng kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, năm 2015 kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn là 4,800,000,000 đồng, được phân bổ cho UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện để phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Nội dung thứ hai: Tăng mức hỗ trợ nhà ở đối với người có công, cơ chế giải ngân nhanh tiền hỗ trợ:

- Về việc tăng hỗ trợ nhà ở đối với người có công: Tại điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở quy định: Ngân sách nhà nước hỗ trợ khi xây mới là 40.000.000. đồng/hộ; khi sửa chữa là 20.000.000.đồng/hộ, đến nay chưa có quy định khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

- Về giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở: Theo báo cáo của UBND huyện Bình Lục, năm 2014 có kế hoạch hỗ trợ xây mới 200 nhà, đã hỗ trợ giai đoạn một 60%(của 40.000.000 đồng/nhà) là 4.800.000.000 đồng, giai đoạn hai thanh toán khi hoàn thành là 40% của 199 nhà(đã hoàn thành việc xây dựng) là 3.184.000.000. đồng. Còn duy nhất 01 nhà (chưa hoàn thành) là hộ của ông Vũ

Hồng Xâm – thương binh 1/4 thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục . Khi nào hộ của ông Vũ Hồng Xâm hoàn thành việc xây dựng, UBND huyện Bình Lục chỉ đạo cơ quan chuyên môn có biên bản xác nhận việc hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng sẽ thực hiện ngay việc hỗ trợ 40% kinh phí còn lại.

3. Nội dung thứ ba:

- Cử tri Đặng Văn Lâm, xã An Đô, huyện Bình Lục hỏi: Hiện Nay, nhà nước đã có chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng cho đối tượng vừa là người già cô đơn vừa thuộc diện hộ cận nghèo. Tuy nhiên, tại địa phương có một số đối tượng vừa là người già cô đơn vừa thuộc hộ cận nghèo thì những đối tượng này sẽ được hưởng chế độ chính sách nào?

Vấn đề này Sở LĐTB&XH đã phối hợp với huyện Bình Lục giải thích rõ ràng các quy định của nhà nước đối với đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Cụ thể: Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thì người cao tuổi cô đơn phải thuộc diện hộ nghèo thì mới được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Do vậy, đối tượng ông hỏi không thuộc diện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định của Nghị Số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, mà chỉ được hưởng chính sách ưu đãi đối với người thuộc diện hộ cận nghèo như: Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, vay vốn phát triển sản xuất...

Đến nay Sở không nhận được ý kiến thắc mắc về vấn đề nêu trên.

4.Nội dung thứ tư: Thông tin về kế hoạch xuất khẩu lao động của địa phương và chương trình hỗ trợ cho vay vốn đối với đối tượng của địa phương có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

a. Kế hoạch xuất khẩu lao động:

+ Hàng năm, Sở Lao động TBXH có công văn phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm xuống các huyện, thành phố trong đó có chỉ tiêu về xuất khẩu lao động.

+ Sở LĐTBXH đã thẩm định các công ty xuất khẩu lao động có đủ hồ sơ pháp lý và năng lực, giới thiệu về địa bàn các huyện, thành phố để phối hợp tuyển lao động đi xuất khẩu lao động.

+ Nộp hồ sơ: Người lao động nộp hồ sơ tại các công ty xuất khẩu lao động về tuyển dụng trên địa bàn xã, phường, thị trấn (các công ty này đã được Sở và thẩm định và giới thiệu về địa bàn tuyển dụng lao động đi XKLD). Mọi thắc mắc xin gửi về Phòng Chính sách Lao động- Tiền lương, Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Nam- 163 Trường Chinh- TP.Phủ Lý- Hà Nam.

b. Chương trình hỗ trợ cho vay vốn:

- Quỹ cho vay GQVL địa phương: Theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ban hành ngày 23/3/2011 về việc “quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam”, đối với đối tượng của địa phương có nhu cầu đi xuất khẩu lao động:

* Đối tượng được vay: lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để đi xuất khẩu lao động.

* Điều kiện được vay:

+ Phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi vay vốn

+ Phải có hợp đồng đi xuất khẩu lao động

*Mức cho vay: Tối đa không quá 30.000.000đồng/lao động

* Hồ sơ vay vốn:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu số /TD)

+ Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng.

+ Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD)

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD) có xác nhận của UBND cấp xã về việc người lao động thuộc đối tượng chính sách.

+ Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu 04/TD)

- Nguồn vốn Trung ương: Theo quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ban hành ngày 13/4/2004 về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

* Đối tượng được vay:

+ Ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân trung ương và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay đối với người lao động không thuộc diện chính sách.

+ Ngân hàng chính sách xã hội cho vay ưu đãi đối với người lao động thuộc diện chính sách gồm: vợ (chồng), con liệt sĩ; thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ ngày 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động), người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động từ 21% trở lên (gọi chung là thương binh); vợ (chồng), con của thương binh, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Bộ LĐTBXH về việc điều chỉnh chuẩn hộ nghèo trong từng giai đoạn và những đối tượng được cơ quan xác nhận người lao động thuộc diện chính sách.

* Điều kiện được vay: Khách hàng vay vốn là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức:

+ Thông qua doanh nghiệp Việt Nam được phép cung ứng lao động theo hợp đồng ký kết với bên nước ngoài.

+ Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước ngoài.

+ Theo hợp đồng lao động do cá nhân người lao động trực tiếp ký kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

* Mức cho vay: Mức cho vay tối đa không vượt quá các chi phí cần thiết quy định để lao động đi xuất khẩu lao động.

* Hồ sơ vay vốn:

+ Giấy tờ phù hợp với quy định của pháp luật về Dân sự chứng minh người vay vốn là đại diện của hộ gia đình người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, phải có giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh người lao động thuộc diện chính sách.

- + Giấy đề nghị vay vốn của đại diện hộ gia đình người lao động, hoặc của người lao động trong trường hợp người lao động là độc thân
- + Văn bản chứng minh về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- + Hợp đồng bảo đảm tiền vay, các giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm và việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ (nếu có).
- + Các tài liệu khác chứng minh đủ điều kiện vay vốn./.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin trân trọng báo cáo kết quả giải quyết và giải trình trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLN.

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Lê Văn Hồng